

แวดวง การเงิน

■ ■ หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์(ไพลิ่ง) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส หรือ ABM งานนี้ “ธัญดา วรรณสาพร” กรรมการผู้จัดการ ABM ยืนยันความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เตรียมข้อมูลออกเดินสายโรดโชว์ เพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจและรู้จักเกี่ยวกับหุ้น ABM มากยิ่งขึ้น คาดว่า จะโรดโชว์ที่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกทม. ■ ■ แจกสตอรี่ตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ หรือ BIZ ล้ำสุดคว้งงานใหม่ประเดิมปีจอ โดยลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะไฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเล็กตรอนร่วมด้วย พร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบแปรความเข้มลำรังสี กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี มูลค่าสัญญา 98.60 ล้านบาท..มีข่าวดีกันแบบต่อเนื่อง ให้ผู้ถือหุ้นแบบนี้ สบายใจหายห่วง ■ ■ บมจ.ผาแดงอินดัสทรี (PDI) ถือว่าอยู่ในโหมดหุ้นแจ่ม!! เพราะนอกจากแนวโน้มผลงานปี'60 ที่แว่วว่าแจ่มสุดในรอบ 10 ปีแล้ว ตอนนี้อยู่ธุรกิจด้าน



กงศิริ เลิศพิชิตกุล



สันติ ชินศิริโชคชัย

พลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศก็ไปได้สวย แ่วๆ โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.73 เมกะวัตต์ที่ญี่ปุ่น ใกล้มีข่าวดี.. มิเสียดงที่มีกบอสนคนขยัน “ฟรานซิส แวนเบลเลน” เห็นฟ้าติดความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด ■ ■ กิจกรรมดีดี ที่ไม่ควรพลาดงานนี้ บริษัท ซีลิก คอร์พ หรือ SELIC นำสินค้า หรือนวัตกรรมต่างๆ ร่วมออกบูธในงานมหกรรมแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรม Thailand Industrial Fair 2018 & Food Pack Asia 2018 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทาท1-8 ฮอลล์ 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ■ ■ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางกอกแคปเปิดตลาดประกาศแต่งตั้งให้ “กงศิริ เลิศพิชิตกุล” ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน และ “สันติ ชินศิริโชคชัย” เป็นผู้จัดการกองทุนตราสารทุน นับเป็นการเสริมทัพการลงทุนหุ้นไทยครั้งสำคัญ ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้ “ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร” หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน บอกว่านอกจากผลงานการบริหารกองทุนในอดีตที่โดดเด่นด้วยสไตล์ที่เน้นการศึกษาข้อมูล First hand ในเชิงลึกจากการไปเข้าพบผู้บริหารบริษัทต่างๆ (Companyvisit) ที่สอดคล้องกับปรัชญาการลงทุนในหุ้นแบบเชิงรุก (Active) ของ BCAP นั่นคือผู้จัดการกองทุนต้องใช้ความสามารถในการคัดเลือกหุ้นเพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับกองทุนแล้ว ผู้จัดการกองทุนทั้งสองยังมากด้วยประสบการณ์การสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ■ ■

เยาวลักษณ์ สมจิตรสกุล